

รายงานผลการดำเนินงาน “โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๑. กิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะในชุมชนในตำบลป่าซาง และตำบลปากบ่อง ๑๐ หมู่บ้าน

โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ไปให้ความรู้แก่ประชาชนภายในหมู่บ้าน ในเรื่องของการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่ง กิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยดี แต่ละหมู่บ้านมีประชาชนมาร่วมรับฟัง และได้มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการคัดแยกขยะ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี



๒. กิจกรรมการนำขยะเปียก มาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพ และกิจกรรมการนำกิ่งไม้ และเศษใบไม้มาทำเป็นปุ๋ยหมัก

การทำน้ำหมักชีวภาพ จากเศษอาหาร หรือเศษผักผลไม้ โดยมีกิจกรรม มีการสอนทำน้ำหมักชีวภาพ และให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งจะบอกวิธีการทำตลอดจนถึงวิธีการนำไปใช้ และเกิดประโยชน์อย่างไร ซึ่งผลที่ตามมามีประชาชนจำนวนมากได้เข้ามาเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำน้ำหมักชีวภาพ และสามารถนำไปใช้ได้จริง

การทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ และเศษใบไม้ โดยทางเทศบาลฯ ได้จัดเก็บใบไม้ กิ่งไม้ ของชาวบ้านที่นำมากองไว้ตามหมู่บ้าน เพื่อเป็นการลดการเผา และจะทำให้เกิดมลพิษได้



๓. กิจกรรมการคัดแยกถุงพลาสติก เพื่อนำมาอัดก้อนทำเชื้อเพลิง

เนื่องจากร้านค้า และชุมชน มีถุงพลาสติกมากมาย ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้มีการเก็บรวบรวมถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากจากร้านค้าต่างๆในชุมชน นำมาอัดเป็นก้อนเพื่อทำเป็นเชื้อเพลิง



๔. กิจกรรมการฝังกลบขยะปลายทาง แบบถูกลักสุขาภิบาล

ขยะที่จะนำมาฝังกลบนั้น มาจากขยะครัวเรือน ที่เทศบาลฯ ได้มีการจัดเก็บขยะในทุกหมู่บ้าน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งขยะในแต่ละหมู่บ้านนั้น ทางเทศบาลฯได้นำมาจำจัด ณ บ่อฝังกลบขยะ บ้านฉางข้าวน้อยได้ ม.๔ บ่อฝังกลบขยะมีพื้นที่กว้างขวางสามารถฝังกลบขยะได้เป็นจำนวนมาก และยังเป็นบ่อที่ถูกหลักสุขาภิบาล อยู่ไกลจากหมู่บ้าน ซึ่งจะใช้ดินกลบให้แน่นหนาเพื่อป้องกันขยะปลิว ไม่ส่งกลิ่นรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ละแวกใกล้เคียง



๕. กิจกรรมการจัดหาภาชนะรองรับให้ชุมชน สำหรับขยะแต่ละประเภทตามนโยบายรัฐบาล

ในแต่ละหมู่บ้านจะมีตะแกรงไว้สำหรับคัดแยกขยะ โดยมีการแบ่งประเภทขยะออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล เพื่อที่สามารถลดปริมาณขยะ และไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน แล้วยังสามารถนำขยะที่คัดแยกนำไปขายเป็นรายได้อีกด้วย ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก สามารถคัดแยกขยะแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดี และเป็นระเบียบเรียบร้อย

ในส่วนของภาชนะที่ทางเทศบาลฯได้จัดทำขึ้นสำหรับรองรับขยะครัวเรือนนั้น เป็นถังขยะที่มาจากยางรถยนต์ มีสภาพแข็งแรงสามารถใส่ขยะ ได้ทั้งประเภทเปียกและแห้ง เพื่อเป็นการลดการใช้ถุงขยะหรือถุงดำที่ทำให้ส่งกลิ่นเหม็น เกือบขนยาก ชาวบ้านนำขยะมาทิ้งไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ส่งกลิ่นเหม็น เพราะถังขยะมีฝาปิดให้อย่างดี และจะมีรถเก็บขยะจากเทศบาลฯ ซึ่งจะไปเก็บขยะทุกวัน และนำไปกำจัดโดยการฝังกลบ



๖. กิจกรรมการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการขยะปลายทาง

ทางศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีกิจกรรมการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณแหล่งกำจัดขยะเทศบาลตำบลป่าซาง และตรวจคุณภาพน้ำบริเวณ ในบ่อน้ำของประชาชน ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงโดยรอบบ่อขยะ

